

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล  
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับ  
ให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ครั้งที่ ๓

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก  
บุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับ  
ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) และที่แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ ๑๓ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ส่วนราชการหรือ  
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม  
ประกาศรับสมัคร และแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ไปยังสำนักงาน ก.พ.  
ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลดังกล่าว ครั้งที่ ๑  
จำนวน ๘ ทุน ไปเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔ ทุน ไปเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือก  
จากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ ทุน ดังนี้

**หน่วยทุนที่ ๓๖** กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)  
สาขาวิชา Forest hydrology and Integrated water resources  
management  
วิชาเอก/เน้นทาง -  
ประเภท-ระดับ ศึกษา/ปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น  
ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ จันทร์สุข

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนแจ้งยืนยันการรับทุน ภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ประกาศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลฯ ที่ นางสาวณิชชารีย์ ก้อนจันทร์เทศ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.  
ทาง e-mail : nitcharee@ocsc.go.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๗๙

หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่แจ้งยืนยันการรับทุนทาง e-mail ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีได้  
แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบล่วงหน้า จะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

ชุตินา หาญเผชิญ

(นางชุตินา หาญเผชิญ)

รองเลขาธิการ ก.พ.

ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวก้ำไล อ่างแก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร